



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่อง การจัดทำโครงการการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านปรือน้อย (D.A.R.E.)

ระหว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ โรงเรียนบ้านปรือน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ และโรงเรียนบ้านปรือน้อย ได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ ด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชน เพื่อให้การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง “การจัดทำโครงการการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปรือน้อย (D.A.R.E.)” เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปรือน้อย ด้วยความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ ซึ่งดำเนินการจัดส่งครู D.A.R.E. ที่เป็นข้าราชการตำรวจเข้าทำการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และความร่วมมือจากสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปรือน้อย โดยมีสาระสำคัญในการประสานความร่วมมือ ดังต่อไปนี้

๑. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา (Drug Abuse Resistance Education: D.A.R.E.)
๒. สถานศึกษาโรงเรียนบ้านปรือน้อยให้การสนับสนุนนักเรียนและสถานที่ ที่ดำเนินการเรียนการสอน
๓. สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณสนับสนุนข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรมครู D.A.R.E เป็นครูผู้สอน
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
๕. ร่วมกันกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการให้การศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา (Drug Abuse Resistance Education: D.A.R.E.)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทั้งสามฝ่ายลงนามเป็นต้นไป และสิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องและตรงกันทุกประการ ทั้งสามฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทุกฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงนาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำปราณ
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๒๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

โรงเรียนบ้านปรือน้อย


(นายพนอ เดชวัน)



(นางชนิดา ยอดสาตี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือน้อย

สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ

พันตำรวจเอก


(น.ต.พนธ์ วานิชนุเคราะห์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ